

CHẤM CHỈNH ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CƠ SỞ
Kinh nghiệm của Quỳnh Phụ

Xác định công tác cán bộ là khâu "then chốt của nhiệm vụ then chốt", Huyện ủy Quỳnh Phụ tập trung chấm chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh luân chuyển, điều động cán bộ, hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.



Người dân thực hiện các thủ tục tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Quỳnh Phụ.

Phụ đã ban hành nhiều văn bản chấm chỉnh kỷ luật, kỷ cương và luân chuyển, điều động cán bộ theo tinh thần các nghị quyết của Đảng. Theo đồng chí Nguyễn Văn Nhiệm, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện: Những năm qua, việc chấp hành các quy định của Đảng, kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện đạo đức công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan, địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ được thực hiện khá tốt, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; nhiều nhiệm vụ chính trị được triển khai đồng bộ và đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên, để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác cán bộ, ngay từ đầu nhiệm vụ Chính trị được triển khai đồng bộ và đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên, để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác cán bộ, ngay từ đầu nhiệm vụ Chính trị được triển khai đồng bộ và đạt hiệu quả cao...

Quyết liệt tại An Lễ

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển song những năm qua tốc độ phát triển kinh tế của xã An Lễ luôn thấp hơn các địa phương trong huyện. Nguyên nhân cơ bản được Huyện ủy Quỳnh Phụ chỉ ra đó là những hạn chế, yếu kém của đội ngũ cán bộ xã trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Do vậy, việc chấm chỉnh đội ngũ cán bộ, công chức xã được huyện xác định cần phải làm và làm quyết liệt để mang lại niềm tin cho nhân dân. So với các địa phương khác của huyện Quỳnh Phụ, xã An Lễ có nhiều thế mạnh để phát triển kinh tế (đến Đồng Bằng - di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia hàng năm thu hút rất nhiều du khách đến tham quan, chiêm bái với nguồn công đức lên đến hàng chục tỷ đồng; hơn 2km quốc lộ 10 chạy qua địa bàn xã là điều kiện thuận lợi để phát triển thương mại, dịch vụ...). Tuy nhiên, những lợi thế đó chưa được nắm bắt, khai thác triệt để để mang lại diện mạo mới cho địa phương, An Lễ vẫn luôn bị xếp là xã khó khăn của huyện. Trải qua hàng chục năm, trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã vẫn là những căn nhà cấp 4 xuống cấp; các công trình phúc lợi xã hội như trường học, nhà văn hóa xã, trạm y tế vẫn chưa được đầu tư sửa chữa, xây mới; đường giao thông trục xã, trục thôn và trục chính nội đồng nhỏ hẹp..., tất cả thực sự không tương xứng

với tiềm năng, lợi thế của địa phương. Với quan điểm không để một địa phương với những tồn tại, hạn chế làm ảnh hưởng đến sự phát triển chung của huyện, Thường trực Huyện ủy Quỳnh Phụ đã chỉ đạo các phòng, ban của huyện thường xuyên bám sát cơ sở, về địa phương nắm tình hình, tìm nguyên nhân để có biện pháp khắc phục. Ngày 28/4/2023, Thường trực Huyện ủy Quỳnh Phụ có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Lễ về kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị từ sau Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay. Trên cơ sở những tồn tại, hạn chế chỉ ra về công tác quản lý đất đai, sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, quản lý nguồn công đức từ di tích lịch sử văn hóa đến Đồng Bằng..., Thường trực Huyện ủy Quỳnh Phụ nhận thấy nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự yếu kém của xã xuất phát từ công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Văn Nhiệm, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khẳng định: Quan điểm của huyện là khi đã xác định rõ những tồn tại, hạn chế phải khẩn trương vào cuộc để khắc phục kịp thời. Với xã An Lễ, quá trình làm việc Thường trực Huyện ủy xác định công tác cán bộ là khâu yếu kém cơ bản; Ban Chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 chưa thực sự đoàn kết, thống nhất; năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của một số cán bộ chủ chốt còn hạn chế, buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra,

giám sát; một số cán bộ, công chức chuyên môn thiếu tinh thần trách nhiệm, dùn dấy, né tránh trách nhiệm; cán bộ chủ chốt, người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu thiếu tinh thần gương mẫu, thiếu trách nhiệm nêu gương, làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương... Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cán bộ, ngày 15/5/2023, Thường trực Huyện ủy Quỳnh Phụ ban hành Thông báo kết luận số 448-TB/HU về chủ trương sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức xã An Lễ. Theo đó, thống nhất để đồng chí Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 thời giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy và giới thiệu để Ban Chấp hành Đảng bộ xã bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy; đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy xã thời giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND xã thời giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND xã để chuyển sang đảm nhiệm chức danh công chức văn hóa - xã hội; đồng chí Phó Chủ tịch HĐND xã thời giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND xã để chuyển sang đảm nhiệm chức danh công chức văn hóa - xã hội; đồng thời, luân chuyển đồng chí Huyện ủy viên, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy về làm Bí thư Đảng ủy xã An Lễ nhiệm kỳ 2020 - 2025, qua đó tạo niềm tin cho nhân dân địa phương.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng
Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, Huyện ủy Quỳnh

NGUYỄN CƯỜNG

Tác phẩm tham dự giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023.

Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Xác định phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là nhiệm vụ quan trọng của quá trình thi hành pháp luật, góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền, hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này.

Ngay khi nhận được thông báo, dù bận mải công việc song đồng đội hội viên phụ nữ xã Quỳnh Nguyên (Quỳnh Phụ) đã tập trung về hội trường xã dự hội nghị tuyên truyền, PBGDPL. Những nội dung cơ bản của Luật Hôn nhân và gia đình, lợi ích của bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với cán bộ, hội viên phụ nữ... được hào hứng tiếp thu. Bà Đoàn Thị Lan, thôn Quang Trung chia sẻ: Thông qua hội nghị giúp người dân nông thôn chúng tôi có thêm điều kiện tiếp xúc với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mỗi chị em đóng vai trò như một tuyên truyền viên lan tỏa cho cộng đồng, đồng nghiệp kiến thức đã tiếp thu được. Qua đó ý thức chấp hành, thượng tôn pháp luật được nâng cao, những mâu thuẫn phát sinh trong cuộc sống hàng ngày được kịp thời hòa giải ngay từ cơ sở, trên địa bàn không xảy ra những việc phức tạp, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cùng với Quỳnh Nguyên, từ đầu năm đến ngày 15/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Phụ đã tích cực phối hợp với các tổ chức, đơn vị triển khai tuyên truyền, PBGDPL tại các cơ sở hội trên địa bàn với 65 lớp chuyên đề cho 5.980 cán bộ, hội viên và 22.530 học sinh. Cùng với việc đẩy mạnh triển khai nội dung của Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Đất đai..., cán bộ, hội viên còn được tư vấn, giải đáp một số kiến thức về pháp luật mà phụ nữ, người dân quan tâm. Thông qua đó trang bị kiến thức, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, kết hợp giáo dục pháp luật với tuyên truyền các giá trị đạo đức truyền thống, lối sống văn hóa tốt đẹp trong gia đình và xã hội cho cán bộ, hội viên, phụ nữ địa phương. Công tác PBGDPL được coi là cầu nối quan trọng giữa hoạt động xây dựng và thực thi pháp luật để đưa pháp luật đến với nhân dân, trong đó các báo cáo viên giữ vai trò quan trọng. Toàn tỉnh hiện có 216 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện, 2.998 tuyên truyền viên pháp luật. Từ đầu năm đến ngày 15/7, các cấp, ngành, đơn vị, thành viên hội đồng đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, thúc đẩy tuyên truyền, phổ biến các luật, pháp lệnh, văn bản mới ban hành trong năm 2022 và đầu năm 2023. Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông..., chủ trọng tuyên truyền Luật Tiếp cận thông tin, Luật An ninh mạng, Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Phòng cháy và chữa cháy... với tổng số trên 300 buổi cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân. Các đơn vị cũng đã tổ chức 15 hội nghị PBGDPL cho gần 4.000 đối tượng đặc thù như trẻ em, người khuyết tật, ngư dân và gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Đất đai..., cán bộ, hội viên còn được tư vấn, giải đáp một số kiến thức

Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh cho biết: Công tác PBGDPL trên địa bàn được triển khai thực hiện nền nếp, đồng bộ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát và phục vụ kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp thực hiện hiệu quả vai trò liên kết, phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, MTTQ, đoàn thể, đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và thu hút được nhiều lực lượng trong đời sống xã hội, tăng cường đoàn kết trong cộng đồng dân cư, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc, ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó góp phần tăng cường tình làng nghĩa xóm, thúc đẩy phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", bảo đảm quốc phồn, an ninh, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Nhận thức của các cấp, ngành, đoàn thể và người dân về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong các xã, thị trấn tiếp cận thông tin, nâng cao nhận thức pháp luật, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, hiệu lực, hiệu quả thi hành hiến pháp, pháp luật, thực hiện dân chủ ở cơ sở... từng bước được nâng lên.

TRỊNH CƯỜNG



Lực lượng cảnh sát giao thông tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại khóa tu mùa hè.

PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ

Tăng cường truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá tại cộng đồng

Để những kiến thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá (THCTL) đi vào cuộc sống, trong nhiều năm qua, với sự hỗ trợ của Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Thái Bình đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống THCTL thông qua nhiều hình thức với nội dung phong phú, đa dạng. Năm 2023, truyền thông bằng hình thức sân khấu hóa thông qua các làn điệu dân ca, chèo, biểu diễn tiểu phẩm... tiếp tục được thực hiện tại các huyện, thành phố trong tỉnh.

"Chuyện nhà ông Thân" - đó là chủ đề và nội dung chính của buổi biểu diễn truyền thông về phòng, chống THCTL và được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thái Thụy thực hiện. Hơn 300 cán bộ, hội viên phụ nữ 36 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tham dự buổi truyền thông. Qua tiểu phẩm, chị em đã hiểu đầy đủ hơn về tác hại của khói thuốc lá - một trong những nguyên nhân gây ra 25 loại bệnh nguy hiểm đối với sức khỏe con người. Thuốc lá không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến người hút mà khói thuốc còn ảnh hưởng tới sức khỏe những người xung quanh, gây tổn thất về kinh tế và nhiều hệ lụy đối với gia đình, xã hội. Nội dung xoay quanh thông điệp "Hãy nói không với thuốc lá", "Chúng ta cần thực phẩm, không cần thuốc lá" đã được sân khấu hóa với những tiết mục sáng tạo, truyền tải sống động các kiến thức về phòng, chống THCTL, mang lại những tiếng cười sảng khoái, thư giãn đồng thời minh họa một cách chân thực về THCTL đối với bản thân, gia đình và cộng đồng. Tiểu phẩm đã giúp người xem thấu hiểu một phần cảm xúc đau khổ của vợ ông Thân khi có người hút thuốc lá trong gia đình, thuốc lá 20 năm và hậu quả sau đó là chính người

vợ bị mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - một sát thủ vô hình đối với người bệnh... Nguyên nhân chính dẫn đến căn bệnh này của bà là do thường xuyên tiếp xúc với thuốc lá và hít phải khói thuốc lá thụ động do ông Thân gây ra. Tuyên truyền viên đã đến tuyên truyền cho ông Thân và nhiều người dân địa phương về THCTL và ý nghĩa, lợi ích của việc cai thuốc lá. Tiểu phẩm đã bao hàm đầy đủ được những kiến thức, không chỉ tuyên truyền kiến thức về tác hại của khói thuốc lá thông thường mà còn tuyên truyền đầy đủ về sự nguy hiểm của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá thế hệ mới. Các tuyên

truyền viên đã nhấn mạnh, việc sử dụng thuốc lá điện tử cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ hô hấp, tim mạch và tăng nguy cơ ung thư, tăng nguy cơ mắc bệnh răng miệng và các vấn đề sức khỏe khác... Tại Việt Nam, thời gian gần đây số trường hợp ngộ độc do sử dụng thuốc lá điện tử đã được ghi nhận ở nhiều tỉnh, thành phố. Đáng chú ý, hầu hết các trường hợp xảy ra ở lứa tuổi học sinh, trong đó có

cả nữ giới. Trên thực tế, không có sản phẩm thuốc lá nào an toàn cho sức khỏe. Thuốc lá hồ hấp, tim mạch và tăng nguy cơ ung thư, tăng nguy cơ mắc bệnh răng miệng và các vấn đề sức khỏe khác... Tại Việt Nam, thời gian gần đây số trường hợp ngộ độc do sử dụng thuốc lá điện tử đã được ghi nhận ở nhiều tỉnh, thành phố. Đáng chú ý, hầu hết các trường hợp xảy ra ở lứa tuổi học sinh, trong đó có

tục được Chương trình phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh thực hiện tại các huyện, thành phố để mỗi người xem sẽ trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong phong trào xây dựng "môi trường không khói thuốc lá" tại mỗi gia đình, địa phương, cơ quan nơi mình sinh sống và làm việc.

HOÀNG THỊA (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh)



Tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá tại xã Thụy Hưng (Thái Thụy).